

# เมกาบางนาชวนคุณหลบร้อน มาช้อปมาชิมอาหาร นานาชาติเลิศรส ในงาน “Megabangna World of Taste”



ศูนย์การค้าเมกาบางนาพาคุณหลบบรรยากาศร้อนๆแบบในเมือง มาลิ้มรสอาหารนานาชาติในงาน “Megabangna World of Taste” รวบรวมสุดยอดอาหารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้อร่อยกันแบบจุใจ เริ่มด้วยเมนูของหวานเบาๆ จาก “ร้านอุลธิกพุม” ร้านขนมเกาหลี่ที่อยู่ในไทยมานานกว่า45 ปี ถือเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นร้านแรก และร้านเดียวที่ผลิตขนมพื้นเมืองเกาหลี่ ทำจากแป้งข้าวสาลีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววัตถุดิบส่วนใหญ่ทำจากถั่ว และงาที่สำคัญทุกขั้นตอนไม่ใช้น้ำมันในการปรุงจึงเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพ และยังมีขนมยอดนิยมาจกญี่ปุ่นอย่าง

**Baby Catella** หรือสปอนซ์เค้กเนื้อนุ่ม รูปทรงกลมรีสูตรต้นตำรับจากญี่ปุ่น เพิ่มความอร่อยด้วยการสอดไส้คัสตาร์ดครีม , ช็อคโกแลต , ชีส เป็นต้น วัตถุดิบคัดสรรมาเป็นพิเศษ

โดยทุกอย่างนำเข้ามาจากญี่ปุ่น ได้กลิ่นอายสปอนซ์เค้กจากต้นตำรับอย่างแท้จริง



ส่วนขนมเกาหลี่ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นตอนนี้ คงต้องยกให้ไอศกรีม

ไม้เท้าจาก“ร้านอปีงจีไอศกรีม” เจ้าแรกและเจ้าเดียวของเมืองไทย ตัวโคนทำจากข้าวโพดแท้ 100% สอดไส้ด้วยไอศกรีมวานิลลารสชาติหวานเล็กน้อยซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดี ต่อด้วยอาหารมือหนักที่“ร้านอาจิเซน ราเมน”บะหมี่ต้นตำรับจากญี่ปุ่น เมนูเด็ดของร้านที่ใครมาต้องห้ามพลาด”ไฟคุราเมน”บะหมี่เนื้อหมูตุ๋น น้ำซุปสูตรเฉพาะของร้านต้องเคี่ยวนานกว่า 10 ชั่วโมง ทำให้ได้น้ำซุปรสชาติกลมกล่อมพร้อมเนื้อกระดูกหมูอ่อนละมุนลิ้น รับรองว่าคุณต้องติดใจทุกครั้งที่ได้ทาน

สำหรับคนที่ชอบอาหารสไตล์ตะวันตก ขอแนะนำร้านขนมหวานชื่อดังต้นตำรับจากฝรั่งเศส เจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทย “ร้านเลอโนต”เมนูชิกเนเจอร์ของร้านนี้คือ Macaronสีแสนสวยงาม สูตรลับเฉพาะจากเชฟชาวฝรั่งเศส พิถีพิถันทุกขั้นตอนการปรุง เจ้าของร้านการันตีเลยว่า ทุกเมนูอร่อย ทำจากวัตถุดิบนำเข้าที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้รสชาติเหมือนต้นตำรับจากฝรั่งเศสที่คุณสามารถหาทานได้ในเมืองไทย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงประจำชาติสุดพิเศษ อาทิ โชว์รวมกลองประจำชาติ การแสดงทำอาหารโดยนักแสดงชาวเกาหลี่ และโชว์คาบูกิ นาฏศิลป์ชั้นสูงประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากร่วม

สัมพันธภาพความอร่อยระดับพรีเมียมตั้งแต่วันที่- 16 มีนาคมนี้ บริเวณแฟชั่นแกลอเรีย ศูนย์การค้าเมกาบางนา